

TP. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Số: 388/BC-MTTQ-BTT

BÁO CÁO

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021

(Tại kỳ họp lần thứ 3, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX)

- Kính thưa:
- Chủ tọa kỳ họp;
 - Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân Tỉnh;
 - Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố;
 - Các vị khách dự.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh báo cáo kết quả ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa IX và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Các tầng lớp Nhân dân và cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của chính quyền thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, tình hình kinh tế – xã hội tuy phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng vẫn tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. An sinh xã hội, nhất là việc quan tâm chăm lo đời sống cho Nhân dân, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhân dân phấn khởi trước kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 trên địa bàn Thành phố; kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, ổn định cuộc sống; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn băn khoăn, lo lắng trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường; sản xuất nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, nhất là chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá cả các mặt hàng nông sản thiếu ổn định, nhiều loại nông sản giá thấp, khó tiêu thụ như: Mít, xoài, lúa..., các mô hình liên kết sản xuất phát triển chậm; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, sản xuất chăn nuôi còn diễn ra khá phổ biến, vẫn

chưa có cách giải quyết triệt để; tệ nạn xã hội còn xảy ra như đánh bạc, đá gà, sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên...

II. GÓP Ý, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI QUA TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố với Thường trực HĐND, UBND Thành phố, trước kỳ họp lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND Thành phố tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, từ ngày **23/11/2021 đến ngày 26/11/2021**. Tổng số điểm tiếp xúc cử tri là **29** điểm, số cử tri dự **378** và **16** ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh đến kỳ họp. Thay mặt, Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố, tôi xin trình bày trước kỳ họp HĐND Thành phố về những ý kiến góp phần, kiến nghị của cử tri và Nhân dân như sau:

1. Góp ý, kiến nghị của cử tri

1.1. Lĩnh vực Y tế:

Đây là lĩnh vực nhận được sự quan tâm của đại đa số cử tri, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống chính trị vào cuộc, các cấp chính quyền khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch: giãn cách, khai báo y tế, thực hiện phòng chống dịch bệnh theo "5K", tiêm vắc-xin... sử dụng đa dạng các hình thức, phương tiện thông tin liên lạc, tuyên truyền khai báo khám chữa bệnh, lịch tái khám như: điện thoại, Zalo, Facebook... đã được Nhân dân đồng thuận, thống nhất cao thực hiện. Tuy nhiên, cử tri đề nghị cần quan tâm hơn nữa trong công tác phòng, chống, tuyên truyền; đảm bảo cho tất cả người dân được tiêm 02 mũi; khoảng cách giữa các mũi tiêm đúng theo quy định của ngành y tế khuyến cáo; chi phí test nhanh khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở không giống nhau; một số đối tượng chưa nhận được hỗ trợ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và cần thực thi nghiêm các hình thức xử lý, xử phạt các đối tượng không thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng: không tuân thủ các quy định cách ly, không khai báo y tế, lộ trình di chuyển khi nằm trong đối tượng F0, F1...

1.2. Lĩnh vực Giáo dục:

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid – 19, các cấp ủy đảng, chính quyền đưa ra các giải pháp ứng phó với dịch bệnh để kịp thời có kịch bản phòng, chống trong dạy học, thi, kiểm tra có sự đánh giá phù hợp, chính xác kết quả học tập của con em. Trong năm học 2021 - 2022, sử dụng hình thức dạy học trực tuyến, học trên sóng truyền hình cho các cấp học, để đảm bảo an toàn cho trẻ trong tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp... Tuy nhiên, vấn đề giáo dục vẫn được đa số các cử tri quan tâm: công tác tổ chức tuyển sinh đầu cấp và thi vào đại học, cao đẳng, dạy thêm, học thêm, học trực tuyến không giúp học sinh nắm hết nội dung thầy cô truyền tải, dụng cụ hỗ trợ như máy tính, điện thoại, đường truyền tín hiệu ... Cử tri mong muốn, Thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng đủ 02 mũi cho giáo viên và học sinh các cấp. Chỉ đạo, các địa phương tăng

cường tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ tiêm phòng, khai báo y tế, để các em được sớm đến trường học an toàn và chất lượng việc học đạt hiệu quả cao.

1.3. Lĩnh vực Giao thông, kế cấu hạ tầng; điện – ánh sáng:

Tình hình mất trật tự, an toàn giao thông đã từng bước được khắc phục, cơ sở hạ tầng được sửa chữa, nâng cấp mở rộng nhất là ở địa bàn nông thôn; cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có nhiều giải pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân về an toàn giao thông được các cấp, các ngành chú trọng phổ biến rộng rãi trong Nhân dân.

Tuy các cấp, các ngành liên quan có tập trung nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, nhưng hiện nay vẫn còn một số công trình thực hiện còn chậm. Cử tri kiến nghị nên đổi nhà đầu tư khi không thực hiện xây dựng công trình, chú trọng việc đặt tên các tuyến đường cho phù hợp với công lao tên Người được đặt, cụ thể như: dự án Khu phức hợp Thập Nhất Phong; tên đường Trần Hưng Đạo; chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa các công trình, đường giao thông, điện ánh sáng nông thôn, nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống ... tạo điều kiện cho người dân đi lại và sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa.

1.4. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Trong thời gian qua việc định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; vốn vay đầu tư sản xuất, phân bón đảm bảo chất lượng; nông sản của địa phương không bị ảnh hưởng nhiều trước đại dịch Covid – 19, người dân Thành phố còn chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các địa phương khác trong Tỉnh... cần tiếp tục duy trì quan tâm về sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả tích cực hơn góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị cần bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu như: xăng, dầu, vật tư nông nghiệp... để tạo điều kiện cho người dân tái sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông sản.

1.5. Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm:

Cử tri và Nhân dân mong muốn chính quyền các cấp phải có các chương trình hành động đồng bộ, phát huy sự tham gia tích cực của Nhân dân để tạo sự thay đổi căn bản trong nhận thức và ý thức trách nhiệm xã hội của các hộ, các doanh nghiệp sản xuất nông sản, chế biến và kinh doanh thực phẩm; đồng thời hỗ trợ và khuyến khích sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, không thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, đảm bảo cho người dân tiêu thụ, sử dụng thực phẩm an toàn trong mùa đại dịch.

2. Đề xuất, kiến nghị đối với UBND; đại biểu HĐND Thành phố

Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các xã, phường và ý kiến của các Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành

phố, các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố đề xuất, kiến nghị sau:

1.1. Nhiệm kỳ mới này đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và xã, phường tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên và dành nhiều thời gian tiếp dân, tiếp xúc với cử tri (sử dụng hình thức trực tuyến, điện thoại, zalo, hộp thư góp ý...) để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, để kịp thời có những định hướng, thông tin những Chủ trương, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là trong thời điểm hiện nay đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp; mong muốn đại biểu HĐND dành nhiều thời gian, quan tâm vào hoạt động giám sát việc thực hiện Chính sách, Pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

1.2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức mở các lớp dạy nghề nông thôn, tạo điều kiện cho các lao động ở Tỉnh, Thành phố khác về địa phương có việc làm ổn định đời sống; tuyên truyền, vận động người dân trở lại lao động sản xuất, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Quan tâm hơn nữa đến phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống tinh thần của người dân. Việc học trực tuyến giúp giải quyết nhiều vấn đề trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, nhưng điều này có nhiều hạn chế và để lại hậu quả về tâm lý cho học sinh, giáo viên. Do đó, ngành giáo dục sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, lớp.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đối tượng tiêm vắc-xin và chất lượng, tiến độ thi công đang thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố. Kiểm tra duy tu, sửa chữa các tuyến đường liên xã, phường, liên xóm, áp nhất các tuyến bị sạt lở trên địa bàn Thành phố.

1.4. Tiếp tục tuyên truyền, vận động việc thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị”, thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn nâng cao, hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

- MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 trên cơ sở bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, quán triệt tới đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Kế hoạch của Thành ủy – HĐND

- UBND Thành phố về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Hướng dẫn MTTQ và các tổ chức thành viên ở cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới trong hoạt động công tác Mặt trận và hoạt động của từng tổ chức, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân; phối hợp giải quyết các kiến nghị bức xúc của Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, tăng cường đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố, cụ thể như: Phong trào "TĐĐKXDĐSVH&THNSVMĐT", xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, xây dựng xã hội học tập" bằng các mô hình hoạt động cụ thể với mục tiêu động viên hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

- Hệ thống Mặt trận các cấp đã tích cực tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, huy động được các nguồn lực để thực hiện các biện pháp đáp ứng chống dịch một cách mạnh mẽ, hiệu quả, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế... Kết quả đã tuyên truyền trên **305.860 cuộc** cho **4.778.582 lượt người**.

2. Một số kết quả nổi bật, hiệu quả trong công tác phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với UBND trong năm 2021 đó là:

- Phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động như: thăm hỏi tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần tích cực vào thực hiện có kết quả chính sách an sinh xã hội của Thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc vận động toàn dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào lớn như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng Gia đình văn hoá, "Khóm văn minh đô thị", "Áp văn hóa nông thôn mới", các phong trào thi đua yêu nước; các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2021.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, phát động ủng hộ "Quỹ phòng chống Covid-19, Quỹ mua vắc - xin", kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các nhân đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá trên **17 tỷ đồng**; kịp thời phân phối, hỗ trợ cho trên **45.150** lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; phối hợp tổ chức các bữa ăn từ thiện, phục vụ trên **6.404** lượt suất ăn tại các khu cách ly; Kết nối hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ trên **163,6** tấn nông sản các loại. Thiết lập đường dây nóng của Ủy ban MTTQ các cấp, tiếp nhận trên **820** lượt thông tin của người dân cần hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn do dịch

Covid-19; Thành lập 05 Tổ công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; mỗi xã, phường thành lập 01 đội xung kích hỗ trợ công tác phòng, chống dịch...

- Năm 2021, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” hai cấp tổ chức vận động trên **18 tỷ** đồng. Trong đó: vận động, hỗ trợ an sinh xã hội gần 10,8 tỷ đồng. Xây dựng mới và dau97 vào sử dụng **90/50** căn, trị giá **trên 7,14 tỷ đồng** (đạt tỷ lệ **180%**); sửa chữa **05** căn trị giá **125 triệu** đồng.

- Hưởng ứng Chương trình “*Sóng và máy tính cho em*” do Thủ tướng Chính phủ phát động và nhằm chia sẻ với ngành Giáo dục, đặc biệt là gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (lớp 5 đến lớp 9) trong việc học trực tuyến năm học 2021-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội vận động, kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ kinh phí, thiết bị học trực tuyến...Kết quả, đã vận động được **279** máy; mua mới **479** máy, với tổng trị giá **02 tỷ 090** triệu đồng. Trong đó: tiền mặt vận động được là **01 tỷ 027** triệu đồng; đảm bảo trang bị 100% các em có điều kiện học trực tuyến một cách tốt nhất.

3. Hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu cử Trưởng khóm, Trưởng ấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Thành viên Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2023.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hệ thống Mặt trận từ Thành phố đến cơ sở đã tổ chức đúng quy trình, đảm bảo thời gian Luật Bầu cử quy định các hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác; 03 lần hội nghị hiệp thương; hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm, hội nghị gặp gỡ tiếp xúc, vận động lấy cử tri và báo cáo đầy đủ các biểu mẫu có liên quan đến công tác bầu cử. Kết quả, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử: Quốc Hội 140.908/141.9151, tỷ lệ 99,27%; Cấp Tỉnh 140.908/141.9151, tỷ lệ 99,27%; Cấp thành phố 140.875/141.9151, tỷ lệ 99,24%; Cấp xã, phường 135.953/141.9151, tỷ lệ 95,77%.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, xã, phường phối hợp cùng với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc bầu cử Trưởng khóm, Trưởng ấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Thành viên Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2023; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử, trình tự bầu cử; điều hành thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử. Kết quả, có **69/69** khóm, ấp bầu đủ số lượng Trưởng khóm, ấp và **125/125** vị đã trúng cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân (đạt tỷ lệ 100%).

4. Công tác giám sát

- Trong năm 2021, MTTQ tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về cưỡng chế thu hồi đất của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Giám sát việc

thực hiện các dự án đầu tư và các công trình xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Thông qua việc giám sát Ban Thanh tra nhân dân đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với chính quyền cơ sở trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định phù hợp với thực tiễn của địa phương; tham gia làm thành viên Tổ hoà giải ở cơ sở.

- Tham gia cùng với Đoàn giám sát của các Ban Hội đồng Nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện nâng cao các tiêu chí của đô thị loại II, công tác ban hành các văn bản về quản lý đô thị, quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị trên địa bàn từ khi được công nhận cho đến nay; Giám sát về việc thực hiện Luật Chăn nuôi và một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến việc quản lý Nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn; Giám sát việc triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh.

- Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố lập đoàn giám sát về công tác bầu cử đối với Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 xã, phường; 07 cuộc giám sát chuyên đề theo Quyết định số: 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường năm 2021... Kết quả giám sát, các đơn vị triển khai đầy đủ các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ, có hướng dẫn cho người lao động hưởng các nhóm đối tượng đúng theo quy định; niêm yết danh sách người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ của Chính phủ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng Luật định, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp...

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp Công an cùng cấp lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, tội phạm mua bán người, phòng cháy chữa cháy trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ, trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị gắn với sinh hoạt CLB “Đòn ca tài tử” để cho Nhân dân nắm, qua đó để người dân biết rõ và trao đổi những vấn đề quan tâm đến tình hình an ninh trật tự, trách nhiệm, thái độ công tác của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an; tham gia góp ý những mặt làm tốt cần phát huy hoặc còn hạn chế để rút kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh phong trào ngày càng hiệu quả hơn trong Nhân dân. Từ hoạt động liên tịch chặt chẽ giữa lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên ở cơ sở đã thể hiện rõ trách nhiệm của từng tổ chức nên

kết quả xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào.

- MTTQ xã, phường đã phối hợp các thành viên Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự cùng cấp và Ban công tác Mặt trận khóm, áp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn địa bàn Thành phố tổng số trên **14.730** cuộc, có **53.701** lượt người dự. Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để tuyên truyền được **3.995** cuộc với **124.032** lượt người tham dự.

- Kích hoạt việc ứng dụng Zalo, Gmail để thông tin, tuyên truyền, chuyển tải phổ biến giáo dục pháp luật được **105.012** cuộc cho trên **3.917.979** lượt người tham gia, chủ yếu là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chủ trương phòng, chống dịch, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tham gia, bị ảnh hưởng do dịch bệnh.v.v.

6. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

- Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tích cực tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể như: tham gia thành lập các tổ chức bầu cử; tổ chức thực hiện tốt quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử; tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử và công tác giám sát bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử. Trong ngày bầu cử (23/5) cử tri Thành phố đã phát huy quyền dân chủ hăng hái đi bầu cử để lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ khá cao trên 99 %.

- Thực hiện tốt Quy chế tổ chức tiếp xúc cử tri, giám sát các lĩnh vực theo kế hoạch của Hội đồng Nhân dân. Do tình hình dịch bệnh đã tổ chức 03 lần cho đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 09 và 10, tỉnh Đồng Tháp lấy ý kiến của tri thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư góp ý, thành viên Mặt trận...; tổ chức tiếp xúc trực tiếp 01 điểm, có **40** cử tri tham dự; buổi tiếp xúc có tổng số **05** ý kiến, đã được đại biểu giải trình thỏa đáng. Tiếp xúc đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố tổ chức 06 lần thông qua thông tin đại chúng, thư góp ý...; tổ chức bằng hình thức tiếp xúc trực tiếp và trực trực tuyến tại 29 điểm, có 378 cử tri tham dự, buổi tiếp xúc có tổng số 31 ý kiến; Ý kiến cử tri tập trung các lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, kết cấu hạ tầng, điện - ánh sáng; chính sách về đất đai, môi trường; kế hoạch thực hiện các dự án ở khu quy hoạch, việc thi công các công trình công cộng (đường, cống thoát nước, bờ kè) gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân...Đa số những ý kiến kiến nghị đã được đại biểu các

cấp và chính quyền cùng cấp giải trình thỏa đáng, một vài ý kiến được tiếp thu ghi nhận.

7. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thực hiện tốt các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở địa phương để thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất bức xúc, kéo dài, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Thành phố hướng dẫn, đôn đốc Mặt trận Tổ quốc xã, phường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tham gia cùng với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt việc tiếp nhận, theo dõi và giúp đỡ những người được giảm án tù trước thời hạn sớm hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện cho họ có việc làm, ổn định cuộc sống, không tái phạm.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

+ Tổ hòa giải khóm, ấp hiện nay có 69 tổ với tổng số hòa giải viên là 517. Đầu năm đến nay tiếp nhận nhận **96** đơn; đưa ra hòa giải **89** đơn; hòa giải thành **76** đơn, đạt tỷ lệ 85,4%, hòa giải không thành **13** đơn.

+ Phối hợp cùng UBND Thành phố tham dự các buổi tiếp xúc công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Đến nay đã tiếp 153 lượt 153 người, giảm 20 lượt so với cùng kỳ năm 2020; tiếp nhận 30 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, giảm 61 đơn so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay đã giải quyết 24 đơn, đạt tỷ lệ 80%, tồn 06 đơn.

* Nhìn chung, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Thành phố tuy có nhiều cố gắng nhưng còn một số hạn chế. Đó là công tác tiếp dân của Mặt trận cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, đa số cán bộ Mặt trận chưa được trang bị kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp dân còn lúng túng làm ảnh hưởng đến công tác giám sát của Mặt trận trên lĩnh vực giải quyết đơn, thư khiếu nại về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nơi nhận:

- TT. HĐND – UBND TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- BTT UBMTTQVN TP;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Kiệt